



แถลงการณ์สำนักพิมพ์บายัวร์เซลล์ เรื่องข้อพิพาทหนังสือ Born to be หมอ2 ฉบับที่ 2

เรียน สภากายภาพบำบัด /สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย/นักกายภาพบำบัดทุกท่าน

เมื่อวันที่ 11/8/2555 เวลา 15.00 น. นายภีรพล คชาเจริญ ตัวแทนจากสำนักพิมพ์บายัวร์เซลล์ และนายแพทย์ติยะ ช่างไผ่ ได้เดินทางไปพบ ดร.พัชรี คุณคำชู นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ ที่ปรึกษาสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอีกหลายท่าน ณ Home Pro แจ้งวัฒนะ เพื่อเข้าแสดงเจตจำนงในการแก้ไขข้อพิพาทตามแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 ซึ่งระบุความรับผิดชอบไว้ 5 ข้อ

เริ่มต้นทางสำนักพิมพ์และคุณหมอติยะ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอโทษต่อนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศ หลังจากนั้นได้นำเสนอข้อเท็จจริงโดยมีเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อจะได้ทราบจำนวนหนังสือที่ถูกขายออกไปในแต่ละเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่ามีจำนวนเท่าไร ซึ่งในเดือนมิถุนายนมีจำนวน 136 เล่ม และได้มอบไว้เป็นหลักฐานให้ที่ประชุม ซึ่งคุณชัยรัตน์ (กภ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพ) จะได้นำเสนอให้กับสมาชิกได้รับทราบในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ยังมียอดขายจาก สนพ. อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะส่งหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง

สิ่งที่บรรณาธิการหรือต่อที่ประชุมก็คือ อยากขอร้องให้สมาชิกนักกายภาพบำบัดยุติการเผยแพร่ข้อความที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อพิพาท ด้วยเหตุผลว่า จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลยังอยู่ในวงจำกัด และหากรีบนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หากปล่อยให้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความในอินเทอร์เน็ตต่อไปอีก ก็อาจจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ก็อาจจะสูญเปล่า เหตุเพราะข้อมูลยังคงถูกนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน้า facebook หรือเว็บไซต์ pantip ซึ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงและแตกประเด็นลุกลามไปเรื่อยๆ และเป็นการดึงให้สังคมเข้ามาร่วมพิพาทในเรื่องดังกล่าวด้วย ปัญหาจึงยิ่งทวีความซับซ้อนออกไปอีก ซึ่งเท่ากับว่า การเรียกเก็บหนังสือไม่ได้ช่วยระงับการเผยแพร่ข้อมูลอย่างที่ทุกฝ่ายคาดหวัง จึงขอประสานงานผ่านทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยไปยังสมาชิกสมาคมทุกท่านในการช่วยกันระงับและจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อไป

เรื่องต่อไปเป็นการหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยทางบรรณาธิการจะลงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัดที่ถูกต้องและในตอนท้ายเป็นข้อความขอโทษจากสำนักพิมพ์และคุณหมอดิยะ ซึ่งในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับทางกายภาพบำบัดที่จะจัดพิมพ์นั้นทางนายกสภากายภาพบำบัดจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ ซึ่งจะเป็นการจัดการกับความเข้าใจของสาธารณชนที่ถูกบิดเบือนไป

และทางบรรณาธิการได้นำเสนอรูปแบบการออกสื่อต่อที่ประชุมว่า อยากจะขอเสนอขอความลงสื่อซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง ทั้งในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ที่มียอดขายสูงสุด (1 ฉบับ) นิตยสารสุขภาพ (คุณชัยรัตน์เสนอเพิ่มเติมว่า ให้ลงแบบครึ่งหน้าหรืออาจจะเต็มหน้าในนิตยสารสุขภาพ เช่น ไกล่หมอ, ชีวจิต, คลินิก ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับกลุ่มผู้อ่านหนังสือด้านสุขภาพ) กลุ่ม Born to be หมอ (สมาชิก 1,800 คน) และเครือข่ายเว็บไซต์สำนักพิมพ์ทั้งหมด และยังคงผลิตหนังสือ Want to be สหเวชฯ ที่จะนำเสนอวิชาชีพนักกายภาพบำบัดอีกด้วย (ตามแผนคือจะออกปลายเดือนกันยายน) และทางบรรณาธิการยังถือโอกาสนี้ขอเข้าสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (ท่านตอบรับแล้ว) และนายกสภากายภาพบำบัด (จะขอเข้าพบเร็วๆ นี้) เพื่อนำความรู้ในภาพกว้างของวิชาชีพมาลงหนังสือเล่มดังกล่าวอีกด้วย และยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการท่านหนึ่งว่า ควรจะสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อนำเสนอข้อมูลในด้านมุมมองการทำงานร่วมงานกับนักกายภาพบำบัดอีกด้วย และมีกรรมการที่ร่วมประชุมอีก 2 ท่าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เรื่องแนวทางของบทความที่อยากให้นำเสนอ ซึ่งทางบรรณาธิการจะนำมาดำเนินการในหนังสือเล่มนี้โดยทันที สำหรับจำนวนพิมพ์ในเบื้องต้นคือ 5,000 เล่ม และจะทำที่คั่นหนังสือนักกายภาพบำบัดแถมไปกับหนังสืออีกด้วย

สุดท้าย ทางที่ประชุมได้เรียกร้องอีก 2 เรื่อง ได้แก่

1. หยุดขายหนังสือ Born to be หมอ 2
2. ทำจดหมายถึงน้องๆ ที่สั่งซื้อหนังสือทางอินเทอร์เน็ต ที่จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์

ซึ่งทางสำนักพิมพ์ยินดีดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้ง 2 ข้อ โดยในข้อ 1 สำนักพิมพ์ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ในข้อที่ 2 สำนักพิมพ์จะทำจดหมายถึงน้องๆ ที่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตภายในสัปดาห์หน้า (แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 18 สิงหาคม 2555) โดยมีข้อความตามที่ได้รับจากสภากายภาพบำบัด และจะให้คุณชัยรัตน์เป็นพยานในการส่งจดหมายทั้งหมด เพื่อความโปร่งใส

สุดท้ายนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอขอบพระคุณอย่างสูง กับ อาจารย์ประพัฒน์ สิริประภาพร และคุณชัยรัตน์ที่ช่วยประสานงานกับท่านนายกสภากายภาพบำบัด และท่านนายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ตลอดจนขอบพระคุณกรรมการทุกท่านครับ

ฝ่ายบรรณาธิการ

13 สิงหาคม 2555